

TUYÊN TRUYỀN PHÒNG CHỐNG BẠO LỰC HỌC ĐƯỜNG PHÒNG CHỐNG XÂM HẠI TRÊN MẠNG

Hiện nay, bạo lực học đường đang trở thành mối lo của phụ huynh, ngành giáo dục và toàn xã hội. Nó diễn ra ở khắp các môi trường giáo dục, với tất cả các đối tượng học sinh không kể nam hay nữ. Bạo lực học đường gây ra những tác hại xấu đến mối quan hệ giữa trò với trò, thầy với trò mà còn gây hại trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe, tinh thần, thái độ học tập với học sinh và các hoạt động giáo dục của nhà trường.

Bên cạnh đó, vấn đề xâm hại trên môi trường mạng cũng đang là một vấn nạn đáng quan tâm. Do ảnh hưởng của đại dịch Covid – 19, trẻ em đã tiếp cận sớm với các thiết bị điện tử qua môi trường Internet như máy tính, điện thoại thông minh,... Ngoài giờ học, trẻ em cũng thường truy cập mạng xã hội để giải trí, chơi trò chơi. Đây là những tác động tiêu cực, trong khi đó trẻ em hầu hết chưa được trang bị kiến thức, kỹ năng cần thiết để bảo vệ bản thân trên không gian mạng.

Vì vậy, việc tuyên truyền phòng chống bạo lực và phòng chống xâm hại qua môi trường mạng là hết sức cần thiết và thiết thực. Tiết Sinh hoạt tập thể dưới cờ đầu tuần thứ 8, Liên đội trường tiểu học Ngọc Lâm đã tổ chức tuyên truyền dưới hình thức thi đua giữa các đội và xử lý tình huống.

Các bạn học sinh xuất sắc nhất đến từ các lớp khối 4, được chia thành 3 đội chơi: Chăm ngoan, Dũng cảm, Đoàn kết. Các đội lần lượt trả lời các câu hỏi bằng cách chọn đáp án và viết đáp án trên bảng. Các tình huống thực tế cũng được xây dựng sinh động bởi phần diễn xuất của các bạn học sinh lớp 5A6. Hầu hết các đội đều đưa ra được các đáp án và xử lý tình huống một cách hợp lý, trôi chảy. Kết quả chung cuộc, đội Chăm ngoan đạt giải Nhất; đội Dũng cảm và Đoàn kết đạt giải Nhì. Kết thúc chương trình là tiết mục hát mua vui nhộn “Ở trường cô dạy em thế” do các bạn học sinh lớp 5A6 biểu diễn.

Thông qua buổi tuyên truyền, các em học sinh được học hỏi khá nhiều kiến thức cơ bản, trang bị cho mình những kỹ năng cần thiết phòng chống bạo lực học đường và xâm hại qua môi trường mạng.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH BUỔI TUYÊN TRUYỀN





